

Số: /BC-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình hợp tác với Nhật Bản và kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản

Kính gửi: Bộ Ngoại giao

Theo đề nghị của Bộ Ngoại giao tại Công văn số 710/BNG-ĐBA ngày 03/3/2022 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản; UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ Ngoại giao về tình hình hợp tác giữa tỉnh Bình Định với các địa phương, đối tác Nhật Bản và kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973 - 21/9/2023) như sau:

I. TÌNH HÌNH HỢP TÁC VỚI CÁC ĐỊA PHƯƠNG, ĐỐI TÁC NHẬT BẢN

1. Hợp tác cấp địa phương

Xác định Nhật Bản là đối tác quan trọng, tỉnh Bình Định đã chú trọng công tác quảng bá, tuyên truyền, giới thiệu hình ảnh, tiềm năng, lợi thế, các thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh đến các đối tác Nhật Bản nhằm mời gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản đến hợp tác, đầu tư, kinh doanh tại tỉnh. Theo đó, các hoạt động tiếp xúc, kết nối, thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Bình Định và các đối tác Nhật Bản đã thường xuyên duy trì và đẩy mạnh từ năm 2012 thông qua chuyển công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh Bình Định tại Nhật Bản do lãnh đạo UBND tỉnh dẫn đầu. Đến năm 2013, tỉnh Bình Định đã thiết lập quan hệ hợp tác với thành phố Saikai và vùng Kansai thông qua đầu mối là Hội hữu nghị Nhật - Việt tại Sakai.

Với tình cảm đặc biệt dành cho tỉnh Bình Định, ông Hitoshi Kato, Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật - Việt tại Sakai đã làm cầu nối, tích cực hỗ trợ giới thiệu, quảng bá thông tin, hình ảnh của tỉnh Bình Định đến với các đối tác, nhà đầu tư Nhật Bản và đã kết nối đưa nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản đến khảo sát, tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư tại tỉnh. Ông Hitoshi Kato, Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật - Việt tại Sakai cũng đã kết nối, giới thiệu để tỉnh Bình Định và thành phố Izumisano, tỉnh Osaka, Nhật Bản thiết lập quan hệ hợp tác cấp địa phương vào ngày 21/10/2019. Hiện nay, mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, hai bên không thể tổ chức trao đổi đoàn, nhưng tỉnh Bình Định và thành phố Izumisano phối hợp triển khai khá tốt các nội dung hợp tác, cụ thể: đã phối hợp tổ chức cuộc họp trực tuyến vào ngày 25/3/2021 để thảo luận và thống nhất triển

khai các nội dung hợp tác; tổ chức chương trình giao lưu tranh vẽ thiếu nhi cho các em học sinh cấp tiểu học của hai địa phương; trao đổi các nội dung liên quan để phối hợp triển khai thực hiện trong thời gian đến;... Trên cơ sở trao đổi thông tin thường xuyên, thành phố Izumisano đã kịp thời nắm bắt tình hình và tổ chức vận động quyên góp, ủng hộ tỉnh Bình Định số tiền 500.000 yên để người dân bị ảnh hưởng bởi các đợt lũ lụt vào tháng 11/2021.

Ngoài ra, hiện nay tỉnh Bình Định và Hội Hữu nghị Nhật -Việt tại Sakai đang phối hợp tìm hiểu thông tin và xúc tiến để giúp huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định và thị trấn Yoshino, huyện Yoshino, tỉnh Nara, Nhật Bản thiết lập quan hệ hợp tác giữa hai địa phương trong thời gian đến.

2. Hợp tác đầu tư

Nhằm thu hút đầu tư từ các tập đoàn, doanh nghiệp Nhật Bản, tỉnh Bình Định đã tổ chức nhiều đoàn công tác xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản trong nhiều năm liền, đặc biệt từ năm 2012 đến năm 2018 nhằm giới thiệu, quảng bá thông tin và mời gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp Nhật Bản đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại tỉnh Bình Định. Theo đó, đã có nhiều doanh nghiệp, tập đoàn của Nhật Bản như: Tập đoàn Kato, Tập đoàn Toshiba, Tập đoàn Kumagaigumi, Tập đoàn Bệnh viện Hyogo, Tập đoàn Brain Works, Tập đoàn NTT DATA,... đến khảo sát, tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư tại tỉnh Bình Định trên nhiều lĩnh vực như: năng lượng tái tạo, chế tạo, xuất khẩu lao động, y tế, rau sạch, gỗ, ván ép, hệ thống cấp, thoát nước, thủy sản, công nghệ thông tin và truyền thông,... Tính đến nay, tỉnh Bình Định đã thu hút được 19 dự án của các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 97,24 triệu USD (cụ thể theo Phụ lục I đính kèm Báo cáo).

Nhìn chung, các dự án của Nhật Bản hiện đang hoạt động có hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương, nâng cao kim ngạch xuất khẩu và có đóng góp cho ngân sách tỉnh, nhờ đó đã tạo động lực lan tỏa đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về mô hình sản xuất kinh doanh và quản trị doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp có ứng dụng công nghệ cao, điển hình nhất là Dự án Rau sạch Bình Định của Công ty CP Kei's Bình Định Việt Nam đầu tư tại xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn.

3. Hoạt động giao thương hàng hóa

Nhật Bản là thị trường giao thương hàng hóa khá quen thuộc với các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Bình Định. Do đó, các hoạt động giao thương hàng hóa hai chiều thường xuyên diễn ra. Kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp tỉnh Bình Định sang thị trường Nhật Bản năm 2021 ước đạt hơn 133 triệu USD và kim ngạch nhập khẩu từ Nhật Bản trong cùng năm gần 48 triệu USD.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu mà các doanh nghiệp Bình Định xuất khẩu sang Nhật Bản bao gồm: thủy hải sản, sắn và các sản phẩm từ sắn lát khô, khoáng sản và vật liệu xây dựng, hóa chất, gỗ các loại, sản phẩm may mặc, giày dép,...; các mặt hàng nhập khẩu gồm: thủy hải sản cấp đông, phân bón các loại, nguyên

phụ liệu được phẩm, nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày; máy móc thiết bị và dụng cụ phụ tùng... (cụ thể theo Phụ lục II đính kèm Báo cáo).

4. Hoạt động du lịch

Nhằm thu hút khách du lịch Nhật Bản đến với thị trường du lịch Bình Định, trong những năm qua tỉnh Bình Định đã thường xuyên lồng ghép quảng bá, giới thiệu các tiềm năng du lịch, các điểm đến hấp dẫn của tỉnh tại các sự kiện do tỉnh hoặc các Bộ, ngành Trung ương tổ chức; tiến hành in các loại ấn phẩm như Cẩm nang Du lịch Bình Định, Bản đồ Du lịch Bình Định bằng ngôn ngữ Việt - Nhật,... để cấp phát cho các đại biểu tham dự tại các hội chợ, sự kiện du lịch trong và ngoài nước có sự tham gia của các đối tác Nhật Bản. Năm 2020, tỉnh Bình Định đã cử đoàn công tác tham dự Hội nghị lãnh đạo địa phương Việt Nam - Nhật Bản, tổ chức từ ngày 11-14/01/2020 tại thành phố Đà Nẵng (do Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ Hữu nghị Nhật - Việt). Tại Hội nghị, lãnh đạo tỉnh Bình Định đã giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và tiềm năng về du lịch, các điểm đến hấp dẫn của địa phương nói riêng nhằm thu hút khách du lịch Nhật Bản đến với tỉnh ngày càng nhiều trong thời gian đến.

Hiện nay, các ngành chức năng của tỉnh đã và đang phối hợp với Hội Hữu nghị Nhật - Việt tại Sakai triển khai thực hiện Dự án trồng cây hoa anh đào Nhật Bản tại xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh. Dự án thực hiện từ tháng 02/2021, đã trồng 1.000 cây hoa anh đào do Hội Hữu nghị Nhật - Việt trao tặng; cây hoa anh đào sinh trưởng, phát triển khá tốt tại khu vực triển khai dự án. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính từ ngày 22 - 25/11/2021, Hội Hữu nghị Nhật - Việt tại Sakai đã tặng thêm cho tỉnh Bình Định 10.000 cây hoa anh đào để tiếp tục trồng tại xã Vĩnh Sơn theo dự án nêu trên. Sau khi dự án được hoàn thành và đưa vào sử dụng, Bình Định sẽ có thêm một điểm đến mới hấp dẫn cho du khách đến tham quan, trải nghiệm.

II. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY THIẾT LẬP QUAN HỆ NGOẠI GIAO VIỆT NAM - NHẬT BẢN

1. Hoạt động chính trị

- Tổ chức Đoàn công tác của tỉnh sang thăm và làm việc với thành phố Izumisano, Hội Hữu nghị Nhật - Việt tại Sakai và một số doanh nghiệp, đối tác Nhật Bản để tiếp tục củng cố, mở rộng quan hệ hợp tác giữa hai bên.

- Mời Đoàn đại biểu Chính quyền thành phố Izumisano, Hội Hữu nghị Nhật - Việt tại Sakai và một số doanh nghiệp, đối tác tiềm năng thăm và làm việc tại tỉnh nhằm ký kết hợp tác đầu tư một số lĩnh vực mà hai bên đang có nhu cầu.

- Tiếp tục tăng cường công tác xúc tiến, từng bước tiến tới thiết lập mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa huyện Vĩnh Thạnh và thị trấn Yoshino, huyện Yoshino, tỉnh Nara, Nhật Bản theo định hướng chung đã được ký kết.

2. Hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch

- Phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, kết hợp bố trí các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm về thương mại, văn hóa, du lịch của Việt Nam và Nhật Bản tại Bình Định.

- Tổ chức giao lưu, gặp gỡ các đối tác, doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động đầu tư, kinh doanh tại tỉnh Bình Định để lắng nghe, chia sẻ và giải quyết các khó khăn, vướng mắc nhằm giúp các đối tác, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, phát triển bền vững.

- Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Dự án trồng cây hoa anh đào tại xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh.

- Xem xét, nghiên cứu khôi phục lại dự án khai thác, bảo quản và tiêu thụ cá ngừ đại dương tại thị trường Nhật Bản mà tỉnh đã ký kết với một số đối tác theo hướng đảm bảo hiệu quả bền vững giữa hai bên.

3. Hoạt động thông tin tuyên truyền đối ngoại

- Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về mối quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trong 50 năm qua và những kết quả quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Bình Định với các địa phương, đối tác Nhật Bản; các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

- Tổ chức các sự kiện truyền thông như họp mặt các cơ quan báo chí, đón tiếp các đoàn phóng viên, báo chí Nhật Bản tác nghiệp tại tỉnh để viết bài, xây dựng phóng sự, phim tài liệu giới thiệu đất nước, con người Bình Định phục vụ tuyên truyền, giới thiệu sâu rộng đến cơ quan, đơn vị và địa phương của Nhật Bản.

- Xuất bản theo định kỳ một số ấn phẩm (tạp chí, bản tin, tập gấp,...) bằng ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Nhật với các bài viết tập trung giới thiệu, quảng bá các tiềm năng, lợi thế của tỉnh, cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh tại Bình Định.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Trong thời gian đến, tỉnh Bình Định tiếp tục tăng cường hợp tác và xúc tiến, mời gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp Nhật Bản có năng lực đến hợp tác, đầu tư, kinh doanh tại tỉnh. Các lĩnh vực ưu tiên mời gọi đầu tư gồm: chế biến nông, lâm, thủy hải sản; nông nghiệp công nghệ cao; công nghiệp điện tử, ô tô và linh kiện ô tô; thương mại, dịch vụ, du lịch, y tế, giáo dục và một số chương trình, dự án nhằm kêu gọi hỗ trợ các nguồn vốn ODA, NGO... Vì vậy, tỉnh Bình Định kính đề nghị Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục quan tâm, hỗ trợ giúp tỉnh Bình Định trong việc kết nối, giới thiệu, quảng bá thông tin về tỉnh đến các đối tác, tập đoàn, hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản trong thời gian đến; đồng thời kịp thời thông tin và quan tâm giúp tỉnh Bình Định được tham gia các sự kiện do Bộ Ngoại giao tổ chức hoặc phối hợp với các đối tác Nhật Bản tổ chức.

Trên đây là tình hình hợp tác giữa tỉnh Bình Định với các địa phương, đối tác Nhật Bản và kế hoạch tổ chức các hoạt động chủ yếu nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ Ngoại giao xem xét tổng hợp và quan tâm hỗ trợ cho địa phương./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT Lâm Hải Giang;
- Sở Ngoại vụ;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K12.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lâm Hải Giang

Phụ lục I
DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN
(Kèø theo Báo cáo số /BC-UBND ngày 4/2022
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

TT	Tên dự án	Tên doanh nghiệp đầu tư	Tổng vốn đầu tư (triệu USD)
1	Dự án Đầu tư trồng rừng thương mại, kinh doanh dăm gỗ và sản phẩm gỗ nguyên liệu	Công ty TNHH Trồng rừng Quy Nhơn	20,75
2	Dự án Sản xuất, chế biến và kinh doanh sản phẩm dăm gỗ xuất khẩu	Công ty TNHH Sản xuất Dăm gỗ Bình Định	1,5
3	Dự án đóng tàu Yanmar Việt Nam	Công ty TNHH đóng tàu Yanmar Việt Nam	4
4	Dự án Nhà máy sản xuất, gia công hàng dệt may xuất khẩu	Công ty TNHH Kiyokawa Việt Nam	1
5	Dự án May mặc xuất khẩu tại khu công nghiệp Phú Tài	Công ty TNHH May mặc ABLE Việt Nam	4,235
6	Dự án May mặc xuất khẩu tại Cụm công nghiệp Phú An (huyện Tây Sơn)		
7	Dự án Phát triển phần mềm; dịch vụ xử lý dữ liệu CAD/CAM	Công ty TNHH Ninja Q	0,062
8	Dự án Sản xuất nội thất bằng gỗ, chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ	Công ty TNHH Marubeni Lumber Việt Nam	5
9	Dự án Rau sạch Bình Định	Công ty CP Kei's Bình Định Việt Nam	0,09
10	Dự án Xử lý nước Sanicon Bình Định	Công ty CP Sanicon Bình Định	0,5
11	Dự án Gia công đá hoa cương	Công ty TNHH RCV	0,5
12	Dự án Dịch vụ thi công xây dựng hệ thống điện mặt trời	Công ty TNHH MTV Fujiwara Construction Bình Định	4,4
13	Dự án Nhà máy điện mặt trời và điện gió Fujiwara Bình Định	Công ty CP Fujiwara - Nhật Bản	45,13
14	Dự án dịch vụ tư vấn và bán buôn tổng hợp	Công ty TNHH Kato Hitoshi	0,03
15	Dự án dịch vụ tư vấn quản lý và nghiên cứu thị trường	Công ty TNHH V & J Resource	0,03
16	Dự án Trung tâm đào tạo tiếng Nhật	Công ty TNHH V&J Human Resource	0,05
17	Dự án kinh doanh nhà hàng - cà phê phong cách Á Châu	Công ty Festina Lente	0,162
18	Dự án Nhà máy chế biến, bảo quản các sản phẩm thủy sản kết hợp Khu du lịch văn hóa Nhật Bản	Công ty TNHH Evertrust Japan	7,82
19	Dự án Nhà máy chế biến đá granite Takumino	Công ty TNHH Takumino	1,98
TỔNG CỘNG			97,239

Phụ lục II
CÁC MẶT HÀNG XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VỚI NHẬT BẢN
(Kèò theo Báo cáo số /BC-UBND ngày 4/2022
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

STT	Mặt hàng	Kim ngạch năm 2021 (nghìn USD)	So với năm 2020 (%)
1	XUẤT KHẨU	133.359	106,4
-	Thủy hải sản	4.275	83,6
-	Sắn và các sản phẩm từ sắn	27	33,3
-	Khoáng sản và vật liệu xây dựng	4.970	67,2
-	Hóa chất	73	119,7
-	Gỗ các loại (Dăm gỗ, ván ép)	79.462	173,5
-	Gỗ tinh chế nội ngoại thất	2.378	73,0
-	Sản phẩm may mặc	39.233	64,0
-	Giày dép các loại	2.940	138,3
-	Hàng hóa khác	1	
2	NHẬP KHẨU	47.925	117,3
-	Thủy hải sản cấp đông	21.577	187,8
-	Phân bón các loại	3.204	120,5
-	Nguyên phụ liệu dược phẩm	589	144,4
-	Gỗ và sản phẩm từ gỗ	239	55,5
-	Vải các loại	637	179,9
-	Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày	19.590	87,2
-	Máy móc thiết bị và dụng cụ phụ tùng	2.089	82,6